

THÔNG TƯ số 11-BYT/TT ngày 13-6-1960 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Ty Y tế chuyên gia.

Căn cứ quyết định số 55-BT ngày 25-5-1960 của Bộ trưởng Thủ tướng phủ thành lập Ty Y tế chuyên gia ở trong Cục Chuyên gia,

Đề thi hành quyết định nói trên nhằm bảo vệ sức khỏe chuyên gia các nước bạn sang giúp ta được tốt hơn trước,

Bộ Y tế ra thông tư này quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và quan hệ công tác của Ty Y tế chuyên gia để các tổ chức Y tế thi hành.

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Theo chủ trương đường lối của Bộ Y tế và Cục Chuyên gia, Ty Y tế chuyên gia có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng bệnh và chữa bệnh cho các chuyên gia các nước bạn sang giúp ta.

2. Trực tiếp liên hệ với các Bộ và các địa phương trong việc phục vụ sức khỏe cho các chuyên gia khi cần thiết.

3. Kiểm tra đôn đốc các tổ chức y tế phục vụ chuyên gia ở các Bộ và địa phương.

4. Khi cần thiết có quyền triệu tập hội nghị các cán bộ y tế phụ trách công tác phục vụ chuyên gia ở các Bộ và các địa phương để kiểm điểm công tác và phổ biến kế hoạch phòng bệnh, phòng dịch và chữa bệnh, theo dõi sức khỏe chuyên gia.

CÔNG TÁC CỤ THỂ ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NÓI TRÊN

a) Đặt kế hoạch phòng bệnh mùa đông, mùa hè và tiến hành công tác tiêm chủng phòng dịch cho các chuyên gia, luôn luôn sẵn sóc đến nơi ăn, ở của chuyên gia, có kế hoạch theo dõi thực phẩm, ăn uống, phải kiểm tra thật kỹ, nếu nghi vấn phải được hóa nghiệm cho thật chu đáo.

b) Có kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình sức khỏe cho các chuyên gia trong thời gian công tác ở Việt nam, phát hiện kịp thời những chuyên gia nào sức khỏe không thích hợp với địa điểm công tác, luôn luôn bị đau ốm để báo cáo cho Cục Chuyên gia, đề nghị lên trên sửa đổi kế hoạch công tác cho các chuyên gia được thích hợp.

c) Các chuyên gia đau ốm phải khám bệnh kịp thời, nếu đau ốm nhẹ thì điều trị tại chỗ, nếu cần thiết phải điều trị ở các bệnh viện thì giới thiệu tới các bệnh viện; Viện có trách nhiệm phục vụ chuyên gia theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp các chuyên gia bị đau yếu, nhưng vì bận công tác, hoặc vì một lý do gì khác không đến phòng khám bệnh được, thì Ty Y tế chuyên gia phải cử cán bộ đến khám bệnh cho các chuyên gia.

d) Ty Y tế chuyên gia phải nắm tình hình công tác phục vụ chuyên gia ở các Bộ và các địa phương, để hàng tháng tổng hợp tình hình báo cáo cho Bộ Y tế.

e) Đặt kế hoạch và bố trí cán bộ nhân viên Y tế phụ trách các cơ sở chuyên gia công tác ở Hà nội và đi theo các đoàn chuyên gia di lưu động ngăn ngừa để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên gia khi trên đường công tác.

f) Ty Y tế chuyên gia phải thường xuyên giáo dục ý thức vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch cho cán bộ, nhân viên phục vụ ở các khách sạn, đồng thời phải có kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho các nhân viên phục vụ, để phòng các bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các chuyên gia.

II. VỀ MẶT TỔ CHỨC

Ban lãnh đạo Ty Y tế chuyên gia gồm có Trưởng ty và 2 Phó ty (2 cán bộ chuyên môn, 1 cán bộ chính trị) và các tổ chức cần thiết như sau:

1. Văn phòng Ty (gồm có cán bộ nhân viên hành chính quản trị và hành chính chuyên môn).

2. Phòng khám bệnh.

3. Kho thuốc.

4. Bộ phận phục vụ chuyên gia ở các khách sạn Hà nội.

5. Bộ phận phục vụ chuyên gia lưu động.

III. VỀ MẶT BIÊN CHẾ

Để đảm bảo công tác bảo vệ sức khỏe cho các chuyên gia theo nhiệm vụ đã quy định trên, Ty Y tế chuyên gia cần phải có một số cán bộ, nhân viên chuyên môn như sau:

— Bác sĩ: 2 người (1 bác sĩ Liên xô, 1 bác sĩ Việt nam).

— Y sĩ trung cấp: 5 người.

— Dược tá: 1 người.

— Y tá tùy theo đối tượng phục vụ, cần nhiều hay ít để đáp ứng với nhu cầu công tác (Cục Chuyên gia sẽ đề nghị sau).

— Cán bộ chính trị trong Ban lãnh đạo Ty và các cán bộ, nhân viên hành chính quản trị tùy theo nhu cầu cần thiết, khả năng hiện có, Cục Chuyên gia chịu trách nhiệm bố trí cho thích hợp.

Số lượng biên chế trên đây sẽ áp dụng trong thời gian hiện nay và tùy theo tình hình chuyên gia phát triển nhiều hay ít, sẽ do Cục Chuyên gia quyết định biên chế cần thiết tăng hay giảm, để báo cho Thủ tướng phủ và Bộ Y tế có biện pháp giải quyết.

IV. QUAN HỆ LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Ty Y tế chuyên gia trực thuộc Cục Chuyên gia, chịu dưới sự lãnh đạo của Cục Chuyên gia về mọi mặt, đồng thời chịu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế về mặt chuyên môn.

Bộ Y tế quy định bệnh viện Hữu nghị Việt—Xô là nơi cho các chuyên gia nằm điều trị, các bệnh viện và Viện có chuyên khoa như bệnh viện Bạch

mai, Phủ doãn, Viện Chống Lao, Viện Mắt là nơi cho các chuyên gia đến khám về chuyên khoa, Ty Y tế chuyên gia thấy cần thiết phải điều trị hoặc khám bệnh cho các chuyên gia thì trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn chuyên gia tới các bệnh viện và viện dã quy định trên.

Đối với các Bộ:

Chuyên gia công tác ở các công, nông trường xí nghiệp các địa phương, nếu thuộc Bộ nào, thì do Bộ sở quan có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên môn Y tế để phục vụ đúng với tiêu chuẩn của Ty Y tế chuyên gia đã đề ra. Về mặt tổ chức và biên chế cũng như quản lý cán bộ, các cơ sở phục vụ chuyên gia ở Bộ nào sẽ do Bộ sở quan chịu trách nhiệm.

Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp cán bộ chuyên môn để phục vụ chuyên gia, nhưng các Bộ cần có kế hoạch cán bộ hàng năm với Bộ Y tế để tránh tình trạng bị động khi nào cần thiết mới đặt vấn đề xin cán bộ.

Đối với Sở và Ty:

— Sở Y tế Hà nội có trách nhiệm phục vụ sức khỏe cho khách quốc tế đến Hà nội. Cán bộ nhân viên Việt nam thuộc Cục Chuyên gia khi đau yếu cần đi điều trị cũng do Sở Y tế Hà nội phụ trách.

— Các Sở, Ty Y tế địa phương có trách nhiệm đối với các chuyên gia đến công tác ở địa phương mình, phải cử cán bộ Y tế đặc trách theo dõi sức khỏe chuyên gia, phải có tổ chức phục vụ sức khỏe thật chu đáo: các công, nông trường xí nghiệp thuộc các Bộ cũng như các cơ sở giao tế (khách sạn) có chuyên gia công tác ở địa phương nào do Sở, Ty Y tế địa phương đó có trách nhiệm kiểm tra công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch ở các cơ sở đó để nắm chắc tình hình sức khỏe các chuyên gia. Đồng thời các Sở, Ty Y tế địa phương còn có trách nhiệm cấp cứu các đoàn chuyên gia lưu động của địa phương mình khi cần thiết do cán bộ Y tế của các đoàn chuyên gia lưu động yêu cầu.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HÀNG THÁNG

Các cơ sở Y tế phục vụ chuyên gia ở các công, nông trường xí nghiệp và các cơ sở giao tế các địa phương, hàng tháng phải báo cáo tình hình sức khỏe của các chuyên gia cho Bộ sở quan của mình và Sở, Ty Y tế địa phương đồng gửi báo cáo cho Ty Y tế chuyên gia và Ty Y tế chuyên gia sẽ tổng hợp báo cáo cho Bộ Y tế.

HỘI NGHỊ

Khi cần thiết Ty Y tế chuyên gia sẽ triệu tập hội nghị các cán bộ Y tế phụ trách phục vụ chuyên gia ở các Bộ, ở các Sở, Ty, công, nông trường xí nghiệp địa phương để kiểm điểm công tác phục vụ chuyên gia, cũng như phổ biến kế hoạch công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch.

Hà nội, ngày 13 tháng 6 năm 1960

Bộ trưởng Bộ Y tế

Bác sĩ PHẠM NGỌC THẠCH

QUYẾT ĐỊNH số 299-BYT/QĐ ngày 14-6-1960 giao nhiệm vụ cho Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản y học phụ trách lãnh đạo và quản lý toàn bộ tờ tập san Y học thực hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị định số 906-BYT/NĐ ngày 31-10-1959 thành lập Nhà xuất bản y học;

Căn cứ nghị định số 31-BYT/NĐ ngày 11-1-1960 cử Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản;

Theo tinh thần cuộc họp của Bộ ngày 4-5-1960 đã thống nhất ý kiến,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. — Nay giao thêm nhiệm vụ cho Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản y học phụ trách lãnh đạo và quản lý toàn bộ tờ tập san Y học thực hành.

Điều 2. — Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản y học và các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 1960

Bộ trưởng Bộ Y tế

Bác sĩ PHẠM NGỌC THẠCH

QUYẾT ĐỊNH số 302-BYT/QĐ ngày 15-6-1960 quy định nhiệm vụ và chấn chỉnh lại tổ chức của Viện Vi trùng học.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị định số 615-ZYO/NĐ/3A ngày 14-7-1955 của Bộ Y tế sắp xếp tổ chức các cơ quan trực thuộc Bộ;

Căn cứ nghị định số 382-BYT/NĐ ngày 4-4-1957 sát nhập cơ sở Viện Pasteur cũ Hà nội vào Viện Vi trùng học;

Thi hành chủ trương kiện toàn tổ chức, chấn chỉnh chế độ, sắp xếp cán bộ của Đảng và Chính phủ;

Xét nhu cầu công tác và theo đề nghị của các ông Giám đốc Viện Vi trùng học, Giám đốc Vụ phòng bệnh chữa bệnh và Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. — Nay quy định nhiệm vụ và chấn chỉnh lại tổ chức của Viện Vi trùng học như sau:

A. NHIỆM VỤ:

Nghiên cứu các loại vi trùng, trực tiếp sản xuất sinh hóa kháng nguyên để phòng dịch và chống dịch, đào tạo cán bộ chuyên khoa về vi trùng.

B. TỔ CHỨC:

Viện Vi trùng học có một Ban Giám đốc điều khiển chung và các tổ chức như sau: